

# เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 6 : ปราบทุจริต ต้องเร็ว แรง ไม่ลังเล

นำเสนอเมื่อ : 6 ส.ค. 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กชื่อ **ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก** หัวข้อ เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 6 เรื่อง "ปราบทุจริต ต้องเร็ว แรง ไม่ลังเล" ติดตามอ่านได้ที่นี้ครับ

## เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด

ตอนที่ 6 : ปราบทุจริต ต้องเร็ว แรง ไม่ลังเล

ผมรู้สึกชื่นชมนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความสนใจและกำหนดนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับความเห็นของผมนั้น ผมเห็นว่า หากจะจริงจังในเรื่องการปราบทุจริต ต้องกระทำอย่างน้อย 3 ประการ

### 1. ต้องรวดเร็ว

เรื่องใด คดีใด ที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริต ต้องรีบดำเนินการตามกระบวนการอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอย่าอ้างว่าไม่มีกำลังคนในการดำเนินการเรื่องนี้ การเพิ่มกำลังคน เพื่อสกัดการโกงชาติ โกงแผ่นดิน ผมว่าคุณค่าจะตายไป บางเรื่องมีหลักฐานชัดเจนทั้งเอกสาร ทั้งพยานบุคคล ก็ต้องรีบจัดการอย่างรวดเร็ว หากปล่อยนานไปอาจเกิดเหตุแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น คนลี้ม ปลวกหรือไวรัสสมาทำลายหลักฐาน พยานบุคคลสูญอายุขัย หมดยุคความ เปลี่ยนรัฐบาล สิ่งที่เคยกล่าวหาว่าผิดอาจกลายเป็นถูก เป็นต้น

### 2. ต้องแรง

บทลงโทษใหม่ สำหรับผู้ทุจริต จะถูกลงโทษถึงประหารชีวิต ขอให้เอาจริงตามที่กำหนดไว้เถอะครับ จะเป็นคุณต่อชาติบ้านเมือง ที่ผ่านมาโทษก็กำหนดไวแรงนะครับ แต่ผู้ดำเนินตามกฎหมายอ่อนแอ คนถึงยังกล้าทุจริต โทษต้องแรงครับ จะได้ไม่กล้าและหลาบจำ การสกัดกั้นการทุจริต คดีโกงนั้น การใช้อำนาจก็เป็นวิธีการหนึ่ง แต่ไม่ยั่งยืน แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย วิธีการที่ทำให้ยั่งยืนนั้น จะต้องสร้างตัวแบบที่ดีๆ ในสังคม ไม่ส่งเสริม ยกย่องคนโกง สร้างเสริมจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจให้มากกว่าเดิม

### 3. ต้องไม่ลังเล

หากต้องการปราบทุจริตแล้วให้คนแซ่ชรวงศ์กันทั้งเมือง ต้องปราบจริงจังไม่ลังเล ต้องไม่นำเรื่องการเมืองมาเป็นพวกพ้อง ลูกน้องนายเก่า พระคุณเจ้าพามา อาชีพเดียวกัน สีเดียวกัน สถาบันเดียวกัน มาเป็นเงื่อนไขในการเลือกปฏิบัติที่จะเลงานคนนี้ ยกเวนคนนั้น ทั้งๆ ที่คนในวงการ ขอมูลข่าวสาร หลักฐานก็เห็นอยู่หน้าตา ภาคนโกงยังลอยนวล หากปรากฏการณ์นี้ยังดำเนินต่อไป ความเสื่อม ความไม่น่าเชื่อถือ

ก็จะเริ่มตีตลาดเข้ามา แล้วเสียงคู่แข่งก็จะเบาบางลงไป แล้วคำอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเจตนารมณ์ โอกาส และความมุ่งมั่นที่มีมาตั้งแต่ต้น

ที่มาจากเฟสบุ๊ค **ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก** วันที่ 27 กรกฎาคม 2558